

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพูดคุยรายละเอียดความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงาน

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. Company Profile

2. Intelligence HR Solution Systems_THEZCAPE

3. THEZCAPE proposal 2022_Cooperation University


THEZCAPE (ดี-เอส-เคป) แพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานและศูนย์กลางตลาดแรงงานระยะสั้นเชื่อมโยงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รองรับและตอบโจทย์ของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมนำแรงงานเข้าสู่ตลาดงาน ให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ พร้อมพัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมประชาชนมีงานทำและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นปกติ สนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริการจัดหางานสู่การมีงานทำในอนาคต

THEZCAPE (ดี-เอส-เคป) แพลตฟอร์มสำหรับงานระยะสั้นภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากรในการทำงานและคนทำงานที่ต้องการมีงานทำเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงเป็นตัวกลางในการพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง รองรับและตอบโจทย์ของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมนำแรงงานเข้าสู่ตลาดงาน ให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ พร้อมพัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษาได้เข้าสู่ตลาดงานและเข้าถึงนายจ้างอย่างแพร่หลาย ทาง THEZCAPE (ดี-เอส-เคป) จึงขอส่งข้อมูลรายละเอียดแนะนำบริษัทมาให้น่าสนใจพิจารณา ตามสิ่งที่แนบมาด้วย และเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุน พัฒนารูปแบบความร่วมมือในหลากหลายมิติ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่กำลังหารายได้พิเศษ หรือหางานอยู่ ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสำเร็จได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาความร่วมมือในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



สุธิดา กาญจนกันติกุล

President & Founder

บจก. เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น